

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9

LỚP MẪU GIÁO LỚN A4

Hoạt động	Thời gian				Mục tiêu giáo dục
	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	
<p>Đón trẻ</p> <p>Thể dục sáng</p>	<p>* Cô đón trẻ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe, ăn uống và nề nếp vệ sinh trong ngày của trẻ. - Nhắc phụ huynh phối kết hợp với GV ở lớp phòng chống dịch tay chân miệng. - Đối với những trẻ mới đi cô trò chuyện với phụ huynh về sự mạnh dạn, thích nghi với môi trường mới của trẻ. - Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. <p>* Thể dục sáng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khởi động: Vận động theo bài hát: “Gà trống thổi kèn ” - Trọng động: <ul style="list-style-type: none"> + Hô hấp: Gà gáy + ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao + ĐT chân: Hai tay chống hông - khuyu gối + ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước + ĐT bật: Bật chụm tách chân - Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. - Cảm nhận thời tiết buổi sáng. - Thứ 2-4-6: Tập theo nhạc bài :”Em yêu biển lắm” - Thứ 3-5: Tập với dụng cụ vòng thể dục 				
Trò chuyện	<ul style="list-style-type: none"> - Cô đố các con biết bây giờ đang là tháng mấy? Và bây giờ đang là mùa gì? Thời tiết mùa thu như thế nào? - Mùa thu đến có ngày gì mà bạn nào cũng mong muốn và háo hức? - Mùa thu ngày khai trường. Trong không khí mát mẻ của mùa thu có ngày khai giảng, còn có rước đèn tháng 8 đón chị Hằng Nga và Chú cuội. - Các con thấy năm nay trường chúng ta chuẩn bị và trang trí cho ngày khai giảng rực rỡ như thế nào? - Có bạn nào trong đội văn nghệ của trường không? 				

		<p>- Các con có ý định gì cho việc làm đồ dùng và trang trí lớp cùng cô để làm nổi bật sự kiện của ngày khai giảng? (Trang trí bóng bay, làm câu đối chào đón năm học mới, cờ hoa trang trí...)</p> <p>- Vậy các con sẽ sưu tầm những đồ dùng và nguyên vật liệu gì? (bóng bay, cờ hoa, giấy màu....)</p> <p>- Vậy các con sẽ cùng cô trang trí cho lớp mình đẹp hơn nhé.</p> <p>* Ôn kỹ năng: Đi VS xong biết để dép gọn gàng lên giá và biết bỏ rác đúng nơi quy định.</p>				
Hoạt động học	T2	<p>- Rèn đội hình đội ngũ</p> <p>- Rèn về đúng tổ hướng dẫn và phân công trẻ trực nhật theo tổ, nhóm, trong các hoạt động học, ăn ngủ.</p>	LQVH	GDÂN	LQVH	MT 84 MT 93
			<p>Thơ: “ Mèo con đi học”</p> <p>Đa số trẻ chưa biết (MT 84)</p>	<p>- NDTT: Dạy hát: “Vui đến trường”</p> <p>- NDKH:</p> <p>+ Nghe hát: “Yêu trường Sơn Ca”</p> <p>+ TC: “Tai ai tinh”</p>	<p>Truyện: “Bạn mới”</p> <p>(Đa số trẻ chưa biết)</p>	
	T3	<p>- Rèn trẻ bê ghế ra sân, hướng dẫn trẻ cách cầm, vẩy cờ hoa không chọc vào mắt bạn.</p>	KHÁM PHÁ	KHÁM PHÁ	KHÁM PHÁ	MT33 MT 62 MT32
			<p>Cô và trẻ cùng rước đèn xem múa lân</p>	<p>Trò chuyện về trường MN Sơn Ca của bé</p>	<p>Trò chuyện về lớp học và nội quy của lớp MGL A4</p>	
	T4	<p>- Trẻ dự lễ khai giảng đầu năm học mới 2019-2020</p> <p>- Hướng dẫn trẻ ngồi đúng vị trí của tổ mình</p>	LQCV	THỂ DỤC	LQCV	
		<p>Làm quen nét thẳng nét ngang</p>	<p>- VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân. Đi khụy gối</p> <p>- TCVĐ: Ném bóng rổ</p>	<p>Làm quen với nét móc xuôi và nét móc ngược</p>		
T5	<p>- Hướng dẫn trẻ bê ghế và bê bàn đúng cách khi giúp cô chuẩn bị bàn ăn</p>	LQVT	LQVT	LQVT		
		<p>Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6. Đếm đến 6</p>	<p>Trò chơi với số lượng trong phạm vi 6</p>	<p>Tách gộp trong phạm vi 6</p>		
T6	<p>- Hướng dẫn trẻ cách rửa mặt rửa tay đúng cách</p>	TẠO HÌNH	TẠO HÌNH	TẠO HÌNH	MT11	
		<p>Vẽ chân dung của bạn thân (Đề tài)</p>	<p>Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích (Tờ tạp chí, họa báo mà bé sưu tầm)</p>	<p>Vẽ chân dung cô giáo (Đề tài)</p>		

<p>Hoạt động ngoài trời</p>	<p>HĐCMBĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thứ 2: Quan sát về thời tiết trong ngày - Thứ 3: Giải câu đố về mùa - Thứ 4: Trò chuyện về các loại hoa quả có trong mùa thu - Thứ 5: Quan sát bảng thực đơn món ăn trong tuần. - Thứ 6: Ôn đếm số lượng qua trò chơi: Tìm lá cây 	<p>HĐCMBĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thứ 2: Tìm hiểu về ngày tết trung thu - Thứ 3: Xuống sân trường xem múa sư tử - Thứ 4: Trò chuyện về các đồ chơi có trong sân trường - Thứ 5: Hướng dẫn trẻ trò chơi dân gian: “Thả đĩa ba ba” - Thứ 6: Ôn các bài hát đã học: 	<p>HĐCMBĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> Thứ 2: Quan sát về thời tiết trong ngày - Thứ 3: Giải câu đố về mùa - Thứ 4: Trò chuyện về các loại hoa quả có trong mùa thu - Thứ 5: Quan sát bảng thực đơn món ăn trong tuần. - Thứ 6: Ôn đếm số lượng qua trò chơi: Tìm lá cây 	<p>HĐCMBĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thứ 2: Thăm quan các lớp học trong trường - Thứ 3: Trò chuyện về các đồ chơi có trong sân trường - Thứ 4: Trò chuyện về các đồ chơi có trong sân trường - Thứ 5: Hướng dẫn trẻ trò chơi dân gian: “Thả đĩa ba ba” - Thứ 6: Ôn các bài hát đã 	
<p>- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, đá bóng, đua xe đạp, lộn cầu vòng, bịt mắt bắt dê, chơi kéo co....</p> <p>- Chơi theo ý thích: Chơi các đồ chơi ở sân trường, chơi với các đồ dùng thể chất: đá bóng, bóng rổ, đua xe, bật vòng, chơi trò chơi dân gian, tập dân vũ.</p>					
<p>Hoạt động góc</p>	<p>* Góc trọng tâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuần 1: Góc xây dựng: : Xây dựng trường mầm non Sơn Ca: dạy trẻ xây hàng rào và dãy lớp học - Tuần 2: Góc học tập: Tập tô đồ các nét, sao chép , viết số, gắn thẻ số vào bảng, nhận biết các thẻ chữ qua tranh ảnh .Chơi domino - Tuần 3 : Góc văn học : Làm quen với cầm sách và giở sách. - Tuần 4 : Góc nghệ thuật : Vẽ tranh về trung thu về trường, về các bạn trong lớp. <p>* Góc nghệ thuật: Làm quen và sử dụng màu nước</p> <p>* Góc gia đình: Chơi trò chơi:”Cô giáo”, gia đình đưa con đến trường.</p> <p>* Góc học tập: chơi với các thẻ số và bảng chun</p> <p>* Góc xây dựng : Xây trường mầm non Sơn Ca. Xây vườn trường, trồng hoa, thăm cỏ; lắp ghép đồ chơi trong sân trường; Xây dựng trường mầm non Sơn Ca.</p> <p>* Góc văn học: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh truyện về mùa thu về trường học.</p> <p>* Góc thực hành kỹ năng: Làm quen với các kỹ năng sử dụng các ngón tay bàn tay: xâu hạt, buộc dây.</p> <p>* Góc thể dục: Hướng dẫn cách lấy đồ chơi và cất đồ chơi sau khi chơi: boling, ném vòng...</p>				<p>MT70</p> <p>MT6</p>

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Luyện rửa tay bằng xà phòng, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nói được tên món ăn hàng ngày và biết được ích lợi của chúng đối với sức khỏe - Trẻ biết trực nhật, có kỹ năng tự phục vụ, giúp đỡ cô chuẩn bị giờ ăn và cất dọn gói, chiếu sau khi ngủ dậy. 				MT 13
Hoạt động chiều	Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể				
	<ul style="list-style-type: none"> - Thứ 3: Hướng dẫn buộc tóc và chải đầu. - Thứ 4: Rèn về góc - Thứ 5: Ôn các bài hát bài thơ trong tuần. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thứ 3: Vệ sinh lớp học. - Thứ 4: Ôn các nét thẳng, nét ngang - Thứ 5: Làm BTT trang 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Thứ 3: Ôn bài hát: Vui đến trường - Thứ 4: Dạy trẻ bài thơ “Tình bạn” - Thứ 5: Làm BTT trang 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Thứ 3: Hướng dẫn buộc tóc và chải đầu. - Thứ 4: Ôn nét móc xuôi và nét móc ngược - Thứ 5: Dạy trẻ kỹ năng thêm bớt trong phạm vi 6. 	
	Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. (Tiêu chí trong tháng: ăn nhanh, không nói chuyện trong giờ ăn)				
Chủ đề sự kiện	Dự ngày hội đến trường của bé	Dự lễ hội trăng rằm: “Múa lân”	Trò chuyện về trường, lớp mẫu giáo của lớp A4	Trò chuyện về nội quy của lớp	
Đánh giá kết quả thực hiện					

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9
LỚP MẪU GIÁO LỚN A4

Thời gian thực hiện	Tuần 1 <i>(Từ ngày 03/09-06/09)</i> - Cô số 1: Ngọc Linh - Cô số 2: Hồng Hạnh - Cô số 3: Lan Phương	Tuần 2 <i>(Từ ngày 09/09-13/09)</i> - Cô số 1: Hồng Hạnh - Cô số 2: Lan Phương - Cô số 3: Ngọc Linh	Tuần 3 <i>(Từ ngày 16/09-20/09)</i> - Cô số 1: Lan Phương - Cô số 2: Ngọc Linh - Cô số 3: Hồng Hạnh	Tuần 4 <i>(Từ ngày 23/09-27/09)</i> - Cô số 1: Ngọc Linh - Cô số 2: Hồng Hạnh - Cô số 3: Lan Phương
Thứ 2	- Rèn đội hình đội ngũ - Rèn về đúng tổ hướng dẫn và phân công trẻ trực nhật theo tổ, nhóm, trong các hoạt động học, ăn ngủ.	LQVH Thơ: “ Mèo con đi học” Đa số trẻ chưa biết (MT 84)	GDÂN - NDTT: Dạy hát: “Vui đến trường” - NDKH: + Nghe hát: “Yêu trường Sơn Ca” + TC: “Tai ai tinh”	LQVH Truyện: “Bạn mới” (Đa số trẻ chưa biết)
Thứ 3	- Rèn trẻ bê ghế ra sân, hướng dẫn trẻ cách cầm, vẩy cờ hoa không chọc vào mắt bạn.	KHÁM PHÁ Cô và trẻ cùng rước đèn xem múa lân	KHÁM PHÁ Trò chuyện về trường MN Sơn Ca của bé	KHÁM PHÁ Trò chuyện về lớp học và nội quy của lớp MGL A4
Thứ 4	- Trẻ dự lễ khai giảng đầu năm học mới 2019-2020 - Hướng dẫn trẻ ngồi đúng vị trí của tổ mình	LQCV Làm quen nét thẳng nét ngang	THỂ DỤC - VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân. Đi khụy gối - TCVD: Ném bóng rổ	LQCV Làm quen với nét móc xuôi và nét móc ngược
Thứ 5	- Hướng dẫn trẻ bê ghế và bê bàn đúng cách khi giúp cô chuẩn bị bàn ăn	LQVT Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6. Đếm đến 6	LQVT Trò chơi với số lượng trong phạm vi 6	LQVT Tách gộp trong phạm vi 6
Thứ 6	- Hướng dẫn trẻ cách rửa mặt rửa tay đúng cách	TẠO HÌNH Vẽ chân dung của bạn thân (Đề tài)	TẠO HÌNH Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích (Từ tạp chí, họa báo mà bé sưu tầm)	TẠO HÌNH Vẽ chân dung cô giáo (Đề tài)